

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC NINH
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: 109/BC-TA

Thành phố Bắc Ninh, ngày 15 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÉT XỬ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM
(Số liệu báo cáo tính từ 01.10.2017 đến 31/5/2018)

Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2018 của Chánh án Toà án nhân dân Tối cao đã đề ra. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết HĐND thành phố Bắc Ninh về công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Được sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Lãnh đạo Toà án nhân dân tỉnh cùng với Thường trực thành ủy, HĐND thành phố Bắc Ninh. Có sự quan tâm của Thường trực UBND thành phố và mối quan hệ đoàn kết phối hợp truyền thống giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong thành phố. 6 tháng đầu năm 2018 Toà án nhân dân thành phố Bắc Ninh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt công tác xét xử, giải quyết các loại án, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Tổng số các loại án mà Toà án nhân dân thành phố Bắc Ninh đã thụ lý và phải giải quyết trong 6 tháng đầu năm 2018 là: 697 vụ, việc. Trong đó có 216 vụ án hình sự; 362 vụ án về Hôn nhân và Gia đình, 81 vụ án về tranh chấp dân sự, 22 án KDTM, 09 hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Xét giảm thời gian thử thách án treo 07 hồ sơ. Trong tổng số 697 vụ án thụ lý, đã giải quyết được 481 vụ, đạt tỷ lệ ~ 70%. Về đường lối giải quyết đều đảm bảo các qui định của pháp luật, tuyệt đối không có vụ nào bị xét xử oan. Trong 6 tháng đầu năm không có vụ án nào bị kháng nghị theo trình tự phúc thẩm, giám đốc thẩm.

Không có án bị hủy do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Án bị cải, sửa tỷ lệ thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, những án bị cải, sửa phần lớn do có tình tiết mới tại cấp phúc thẩm.

* KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TỪNG LOẠI ÁN CỤ THỂ NHƯ SAU

I. Công tác giải quyết án hình sự:

Số án hình sự mà Toà án nhân dân thành phố Bắc Ninh phải giải quyết trong 6 tháng đầu năm là 216 vụ với 304 bị cáo. Trong 6 tháng đầu năm đã xét xử được

168 vụ 226 bị cáo, đạt tỷ lệ 77,7%. (Trong đó xét xử 165 vụ, 223 bị cáo, trả hồ sơ để điều tra bổ sung 03 vụ, 03 bị cáo). Tạm đình chỉ 01 vụ 14 bị cáo.

- Số án đã thụ lý phải giải quyết chủ yếu thuộc các nhóm tội sau:

1. Nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu:

Có 77 vụ với 95 bị cáo. Trong đó trộm cắp tài sản 48 vụ 60 bị cáo, cướp tài sản 01 vụ 01 bị cáo, cướp giật tài sản 05 vụ 08 bị cáo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 13 vụ 18 bị cáo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 05 vụ 05 bị cáo, chiếm giữ trái phép tài sản 01 vụ, 01 bị cáo. Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản 04 vụ, 04 bị cáo.

2. Nhóm tội xâm phạm tính mạng sức khỏe, nhân phẩm danh dự:

Có 07 vụ với 09 bị cáo đều tội cố ý gây thương

3. Nhóm tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng:

Có 19 vụ với 80 bị cáo. Trong đó tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc 10 vụ 70 bị cáo, tội Vi phạm quy định về ĐKPTGTĐB 05 vụ 05 bị cáo, tội chứa mại dâm 01 vụ, 02 bị cáo, tội môi giới mại dâm 03 vụ 03 bị cáo.

4. Nhóm tội về ma túy:

Có 110 vụ 117 bị cáo, Tội tàng trữ trái phép chất ma túy 85 vụ, 92 bị cáo, tội Mua bán trái phép chất ma túy 25 vụ, 25 bị cáo.

5. Nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

Có 03 vụ, 03 bị cáo (Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm 02 vụ, 02 bị cáo, tội trốn thuế 01 vụ, 01 bị cáo).

Thông qua công tác thụ lý và xét xử án hình sự trong 6 tháng đầu năm 2018 thì thấy: Nhóm tội về ma túy và nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu chiếm một tỷ lệ cao trong tổng số án. Cụ thể là 110 vụ án thuộc nhóm tội ma túy, 77 vụ án thuộc nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu.

- Về đường lối xử lý: Thực hiện nguyên tắc xét xử đúng người đúng tội, đúng pháp luật, nghiêm trị người chủ mưu, cầm đầu, ngoan cố, tái phạm...Khoan hồng đối với người có nhân thân tốt, tự thú, thành khẩn, ăn năn hối cải...Trong 6 tháng đầu năm 100% các vụ án được đưa ra xét xử trong hạn luật định, áp dụng hình phạt đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, không có xét xử oan sai.

Trong số 165 vụ với 223 bị cáo đã bị xét xử, Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo 48 bị cáo, phạt tù giam từ 3 năm trở xuống 122 bị cáo, từ 3 - 7 năm 30 bị cáo, trên 7 năm tù 05 bị cáo, phạt tiền là 18 bị cáo. áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ xung với 23 bị cáo.

Trong tổng số các bị cáo đưa ra xét xử, có 13 bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, 95 bị cáo nghiện ma túy, 28 bị cáo là nữ, 10 bị cáo là người chưa thành niên, 02 bị cáo là đảng viên.

Trong 6 tháng đầu năm Tòa án đã đưa đi xét xử lưu động được 13 vụ án tại Hòa Long, Vân Dương, Ninh Xá, Kim Chân. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về an ninh trật tự trước, trong và sau tết. Giáp tết Tòa án đưa đi xét xử vụ án buôn bán pháo nổ. Thông qua phiên tòa có ý nghĩa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cao, kịp thời đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán. Trong 6 tháng đầu năm Tòa án đã tổ chức được 5 phiên tòa rút kinh nghiệm có sự tham dự của Lãnh đạo Tòa án tỉnh và các đơn vị khác. Phối hợp với Viện kiểm sát thành phố tổ chức được 11 phiên tòa rút kinh nghiệm của Viện kiểm sát.

II. Công tác giải quyết án Hôn nhân và Gia đình:

Trong 6 tháng đầu năm Tòa án thụ lý để giải quyết 362 vụ, trong tổng số 362 vụ đã thụ lý, Tòa án giải quyết được 254 vụ, đạt tỷ lệ 70 %.

Trong 362 vụ án ly hôn phải giải quyết, người vợ đứng đơn xin ly hôn là 258, chồng đứng đơn là 104. Nguyên nhân dẫn đến việc xin ly hôn chủ yếu là do mâu thuẫn gia đình 296 vụ, ngoại tình 18 vụ, ngược đãi, đánh đập 09 vụ, nghiện ma túy, cờ bạc 14 vụ. Mâu thuẫn về kinh tế 15 vụ, bệnh tật, không sinh con 10 vụ.

Phân tích về độ tuổi xin ly hôn thì: Từ 18 đến 30 là 203 vụ, từ 31 trở lên có 159 vụ. Số cặp vợ chồng ly hôn có con chưa thành niên là 239 vụ.

- Về đường lối xử lý: 100% số vụ án trước khi đưa ra giải quyết đều được xác minh, thu thập chứng cứ đầy đủ và hoà giải đoàn tụ theo đúng trình tự tố tụng quy định. Khi xét xử đảm bảo quyền tự định đoạt của đương sự, giải quyết trên cơ sở đảm bảo lợi ích của người phụ nữ và con nhỏ.

Tổng số 254 vụ đã giải quyết: Trong đó: (Quyết định công nhận thuận tình ly hôn: 173 vụ; Xử cho ly hôn: 13 vụ; Bác đơn xin ly hôn 03 vụ. Không công nhận vợ chồng 01 vụ. Đình chỉ giải quyết : 64 vụ.

III. Công tác giải quyết án dân sự:

Tổng số án đã thụ lý phải giải quyết: 81 vụ, đã giải quyết được 41 vụ, đạt tỷ lệ ~ 51 %. Số vụ việc chủ yếu thuộc các quan hệ pháp luật sau: (Kiện đòi tài sản 05 vụ; Tranh chấp hợp đồng vay tài sản 27 vụ, tranh chấp hợp đồng tín dụng 12 vụ; Tranh chấp thừa kế: 04 vụ; Tranh chấp quyền sử dụng đất: 13 vụ; Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 06 vụ; Yêu cầu tuyên bố mất tích, hạn chế khả năng nhận thức 08 vụ, Tranh chấp HĐ MBHH, HĐTD...)



Trông số 41 vụ đã giải quyết, xét xử 05 vụ, ra quyết định đình chỉ 22 vụ, ra quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự 08 vụ, chuyển hồ sơ 02 vụ. Quyết định giải quyết việc dân sự 04 việc.

Phối hợp với Viện kiểm sát tổ chức 03 phiên tòa rút kinh nghiệm của Viện kiểm sát.

IV. Công tác giải quyết án Kinh doanh thương mại.

Trong 6 tháng đầu năm Tòa án đã thụ lý 22 vụ án KDTM, đã giải quyết 09 vụ, đạt tỷ lệ 41%. (Tranh chấp HĐTD 13 vụ, HĐ vận chuyển 01 vụ, HĐ MBHH 04 vụ, HĐ bảo hiểm 01 vụ, HĐ xây dựng 01 vụ, HĐ dịch vụ 02 vụ). Phối hợp với Viện kiểm sát 01 phiên tòa rút kinh nghiệm.

Tỷ lệ giải quyết thấp lý do: HĐTD liên quan đến HĐ thế chấp là QSD đất (Hộ gia đình, tài sản thế chấp không đúng, không đủ, bị đơn không hợp tác... nên rất khó khăn cho việc giải quyết)

V. Công tác giải quyết việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Xét giảm thời gian thử thách của án treo.

Trong 6 tháng đầu năm, Tòa đã thụ lý 09 hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đã giải quyết 09 hồ sơ (03 giáo dục bắt buộc, 06 cai nghiện bắt buộc). Thụ lý 03 hồ sơ xét giảm thời gian thử thách của án treo, đã giải quyết 03 hồ sơ.

VI. Công tác thi hành án hình sự:

Trong 6 tháng đầu năm, 100% số bị án có hiệu lực pháp luật được lập hồ sơ đầy đủ theo qui định của pháp luật, không để sót một trường hợp nào, cụ thể 6 tháng đầu năm ra quyết định thi hành án 243 bị án, (án giam 165, án treo 30, tại ngoại 05, uỷ thác thi hành án cho Tòa án khác 43 bị án), ra quyết định hoãn thi hành án cho 06 bị án (05 nuôi con nhỏ, 01 lao động chính).

Mọi quyết định thi hành án được ban hành đều được theo dõi chặt chẽ, đối với các bị án chấp hành hình phạt tù hiện đang tại ngoại sau 7 ngày từ khi nhận Quyết định, không tự nguyện đi chấp hành, Tòa án đều gửi Quyết định đến Công an thành phố để bắt thi hành án. Đối với các bị án được hưởng án treo Tòa án đã trực tiếp gửi Quyết định cho UBND phường, xã nơi bị án cư trú để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

VII. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo:

Trong 6 tháng đầu năm không có đơn thư khiếu nại tố cáo.

VIII. Công tác Hội thẩm nhân dân:

Trong 6 tháng đầu năm Hội thẩm nhân dân đều tham gia xét xử đầy đủ, phát huy tốt vai trò Hội thẩm nhân dân tại phiên tòa, Đảm bảo 100% Hội thẩm nhân dân được tham gia tập huấn nghiệp vụ do Tòa án tỉnh tổ chức, thanh toán chế độ bồi

dưỡng phiên tòa đầy đủ đúng quy định. Tổ chức Đoàn Hội thẩm đi học tập, giao lưu với Đoàn Hội thẩm Tòa án thành phố Hải Phòng tại Hải Phòng.

Những tồn tại:

Tuy trong 6 tháng qua, Đơn vị đã làm tốt và cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra như đã đề cập ở trên, nhưng nghiêm túc kiểm điểm vẫn còn những thiếu sót tồn tại cần khắc phục đó là:

- Hiện tượng án bị cải sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán vẫn còn mặc dù có giảm hơn so với 6 tháng năm trước.

- Việc chuyển giao Quyết định thi hành án còn chậm, chưa đúng thời hạn quy định.

- Tình trạng giải quyết án một số vụ vẫn còn kéo dài, (mặc dù chưa để quá hạn luật định), tỷ lệ giải quyết án đạt kết quả chưa cao. Số ít vụ án tạm đình chỉ chưa đúng theo quy định của pháp luật.

* *Nguyên nhân*: Một số Thẩm phán, cán bộ chưa phát huy hết khả năng trong công tác, chưa nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật, nên vận dụng chưa được chính xác.

- 6 tháng thụ lý nhiều vụ án dân sự tranh chấp và án KDTM phức tạp.

- Lượng án ngày một tăng, số lượng Thẩm phán không tăng (Chỉ tiêu 6vụ/tháng/Thẩm phán nay 11 vụ/tháng/Thẩm phán)

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM

Phát huy những thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, khắc phục những thiếu sót tồn tại đã được rút ra. Tập thể Tòa án thành phố Bắc Ninh quyết tâm phấn đấu trên mọi lĩnh vực, tăng cường, phát huy tốt kỹ năng, chất lượng hòa giải trong các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong việc giải quyết án hành chính để 6 tháng cuối năm đạt kết quả cao hơn, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Phấn đấu giải quyết triệt để lượng án tồn đọng và án thụ lý mới với chỉ tiêu đề ra là:

+ *Về hình sự*: Đạt tỷ lệ từ 98% trở lên; 100% số vụ án được xét xử trong hạn luật định, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, không có xét xử oan sai.

+ *Về dân sự, kinh doanh thương mại, lao động*: Đạt tỷ lệ từ 90 % trở lên, đảm bảo xét xử đúng đường lối pháp luật, trên cơ sở tôn trọng quyền định đoạt của đương sự.

+ *Về Hành chính*, đạt tỷ lệ 80% trở lên.

+ Giải quyết 100% các hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án.

+ *Về thi hành án hình sự*: Đảm bảo ra quyết định 100% đối với các bị án khi án có hiệu lực pháp luật. Phối hợp với VKS, Công an theo dõi chặt chẽ việc bắt các

bị án đang tại ngoại đi chấp hành hình phạt tù, phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ các bị án được hưởng án treo.

+ Trong 6 tháng cuối năm đi xét xử lưu động được 8 - 10 vụ án hình sự trên các địa bàn trọng điểm trong thành phố.

+ Phần đầu không có án bị huỷ, hạn chế đến mức thấp nhất án bị cải sửa. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế làm việc. Tăng cường phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính để hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhà nước giao cho, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

+ Phần đầu đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Nơi nhận:

- Toà án tỉnh
- VP Thành uỷ
- VP HĐND thành phố.
- Lưu VP

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH
CHÁNH ÁN



Phạm Tiến Vũ